



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากมาเลเซีย ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗-๒ มกราคม ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๘๘
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สอาจเผชิญกับความท้าทายในปี ๒๕๕๘

“อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สของโลกคาดว่า จะเผชิญกับเส้นทางที่ขรุขระในปี ๒๕๕๘ กับการลดลงของราคาน้ำมันดิบ” นาย Mohd Khairi Idham Amran จากสำนักข่าว Bernama กล่าว

บริษัทปิโตรเลียสของมาเลเซียได้ประกาศตัดรายจ่ายการลงทุนในปี ๒๕๕๘ ลงสำหรับโครงการใหม่ๆ จากการลดลงของราคาน้ำมันและคาดว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเดียวกันนี้ก็จะดำเนินรอยตาม บริษัทปิโตรเลียสกล่าวว่า อุปทานส่วนเกินที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่คาดว่าราคาน้ำมันจะยังอยู่ในระดับต่ำในปี ๒๕๕๘ ขณะนี้องค์กรของประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียม (Organisation of the Petroleum Exporting Countries: OPEC) กำลังไม่เต็มใจที่จะยกเลิกส่วนแบ่งตลาดโดยไม่ลดกำลังการผลิตและปล่อยให้ตลาดดูแลตัวเอง และไม่มีใครรู้ว่า OPEC จะทำอะไรต่อไป

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ของโลกตกต่ำเป็นปีที่ ๕ ในเดือนนี้อยู่ราว ๖๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเนื่องจากอุปทานส่วนเกินมีอย่างต่อเนื่องได้ก่อความกดดันท่ามกลางการบูมของการผลิตของ shale oil และแก๊สในสหรัฐ

บริษัทปิโตรเลียสซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติวางแผนที่จะลดเงินปันผลและจ่ายภาษีอากรแก่รัฐบาลมาเลเซียลงและลดค่าร้อยละของน้ำมันและแก๊สลงเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายการลงทุนหากราคาน้ำมันยังคงอยู่ระหว่าง ๗๐-๗๕ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลในปี

Datuk Seri Abdul Wahid Omar กล่าวว่า การพึ่งพารายรับจากน้ำมันและแก๊สของมาเลเซียได้ค่อยๆหดตัวลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยคิดเป็นสัดส่วนเพียง ๘% ของ GDP ในปัจจุบัน ขณะที่รัฐบาลได้สร้างความแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจโดยเปลี่ยนการพึ่งพาจากเกษตรกรรมและสินค้าโภคภัณฑ์ไปเป็นสาขาอื่นซึ่งปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยภาคบริการ (๕๕% ของ GDP) และภาคอุตสาหกรรม (๒๕% ของ GDP)

ที่มา : Bernama
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

เศรษฐกิจของมาเลเซียยังคงยืดหยุ่นแม้ราคาน้ำมันตกลง

การเติบโตของ GDP ของมาเลเซียยังคงยืดหยุ่นแม้ราคาน้ำมันได้ตกลงในขณะนี้ และบัญชีเดินสะพัดอาจไม่ขาดดุลลดลงแม้ว่าราคาน้ำมันเบรนท์จะตกลงเหลือ ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล

นาย Koh Huat Soon หัวหน้าด้านการลงทุนของบริษัท Pacific Mutual Fund Bhd. กล่าวว่า หลายหน่วยงานจะให้ความเห็นถึงแรงปะทะต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในปี ๒๕๕๘ เนื่องจากราคาน้ำมันโลกที่ตกลง แต่บริษัทเชื่อว่า เศรษฐกิจของมาเลเซียยังคงยืดหยุ่นที่จะต้านทานสภาวะกดดันในเรื่องดังกล่าว

บริษัทกล่าวต่อไปว่า เนื่องจากรายรับราว ๓๐% ของรัฐบาลมาเลเซียมาจากน้ำมัน จึงเกรงกันว่า การที่รัฐบาลตั้งเป้าประมาณขาดดุลไว้ที่ ๓% ของ GDP ในปี ๒๕๕๘ จะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ บริษัทเชื่อว่า บริษัทปิโตรเนียมมีความสามารถที่จะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลและลดขนาดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโดยเฉพาะการการลงทุนในโครงการในต่างประเทศมากกว่าโครงการลงทุนภายในประเทศ

ที่มา : Bernama

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เสถียรภาพของตลาดแรงงานมาเลเซียจะลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของมาเลเซียได้รับการคาดการณ์ว่า จะเติบโตปานกลางในปี ๒๕๕๘ เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ชะลุดตัวลงอาจจะช่วยลดผลกระทบที่จะได้รับจากตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ

บริษัท Malaysian Rating Corp Bhd. (MARC) กล่าวว่า ตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพจะช่วยป้องกันการลดลงของการใช้จ่ายอย่างหวบهابลง นอกจากนี้ การลดลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อผู้บริโภคเนื่องจากภาคธุรกิจอาจเลือกที่จะยืดเวลาเพิ่มราคาสินค้าและบริการออกไป

บริษัทคาดว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในปี ๒๕๕๘ จะอยู่ที่ ๔.๗% จากเดิมที่ประมาณการไว้ที่ ๕.๘% ส่วนเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยหลักที่ลดความต้องการของผู้บริโภคในปี ๒๕๕๘ เนื่องจากมาตรการการลดการอุดหนุน การใช้ภาษีสินค้าและบริการ (GST) และหนี้สินของภาครัฐเร็วขึ้น

ที่มา : Bernama

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบคาดว่าจะอยู่ที่ ๒๐ ล้านตันในปี ๒๕๕๘

ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ในปี ๒๕๕๘ คาดว่า จะอยู่ที่ ๒๐ ล้านตัน จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ ๑๙.๕ ล้านตัน

Datuk Amar Douglas Uggah Embas รัฐมนตรีกระทรวง Plantation Industries and Commodities กล่าวว่า ในปี ๒๕๕๗ ผลจากน้ำท่วมทำให้เกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยจำนวน ๗,๕๐๐ ราย ที่มีพื้นที่ปาล์ม ๒๔,๐๐๐ เฮกเตอร์ และที่ดินสวนปาล์ม ๒๓๐ แห่งที่ครอบคลุมพื้นที่ ๑๖๐,๐๐๐ เฮกเตอร์ ได้รับผลกระทบ โดยหน่วยงาน Malaysian Palm Oil Board กำลังพิจารณาที่จะบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม โดยในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ผลผลิตน้ำมันปาล์มคาดว่าจะลดลงราว ๑๕-๒๐% หรือ ๑.๔ ล้านตันจากเดิมที่เคยอยู่ที่ ๑.๗๕ ล้านตันในเดือนพฤศจิกายน ส่วนสต็อกคาดว่าจะอยู่ที่ ๒ ล้านตันจากเดิม ๒.๗ ล้านตันเมื่อเดือนพฤศจิกายน

Datuk Uggah กล่าวต่อไปว่า สต็อกของปาล์มน้ำมันอาจลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัฐบาลจะมีการใช้ไบโอดีเซล B๗ (ผสมน้ำมันปาล์ม ๗% กับน้ำมันดีเซล ๙๓%) ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็กำลังมองที่จะใช้ไบโอดีเซลในอนาคต

ในส่วนของยางพารา Datuk Uggah คาดว่า ผลผลิตยางพาราในปี ๒๕๕๘ จะอยู่ที่ ๗๐๐,๐๐๐ ตัน โดยในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ คาดว่าผลผลิตจะชะลอลงอยู่ที่ ๓๐,๐๐๐ ตันเนื่องจากฝนที่ตกหนัก ขณะที่ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายสำหรับยางธรรมชาติที่ผลผลิตอาจเขยิบเพิ่มขึ้นในกลางปี ๒๕๕๘

ที่มา : Bernama

๑ มกราคม ๒๕๕๘